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เนื้อหาขาวโดยสรุป 

ผูบริหารโตโยตากลาววาบรษิัท ‘โตเร็วเกินไป’  

นายโตโยดะ (Mr Toyoda) หลานชายผูกอตั้งบริษัทโตโยตา กลาววาตนขอแสดงความรับผิดชอบแตผูเดียวในการ
พัฒนาคุณภาพรถยนตโตโยตา 

“รถโตโยตาทุกคันถือเปนชื่อเสียงของผม  สําหรับผมนั้นหากรถยนตยี่หอนี้มีปญหาเกิดขึ้นเสมือนวาผมก็เสียหายดวย        
ผมตองการใหรถยนตโตโยตาเปนรถที่มีความปลอดภัยมากกวาทุกคนที่ตองการใหเปนเชนนั้น  และสําหรับ
ลูกคาโตโยตาแลวใหมีความรูสึกปลอดภัยในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะของเรา” 

นายโตโยดะเพิ่มเติมวา “เราไดติดตามการเติบโตที่รวดเร็วซ่ึงเราสามารถพัฒนาคนและองคกรของเราได  รวมทั้ง
เราควรใสใจในเรื่องนั้นอยางจริงใจ” 

นายโตโยดะกลาววาตน “เสียใจอยางสุดซึ้ง” ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  และโดยสวนตัวตองขอแสดงความเสียใจตอ
ครอบครัวของนายมารค เซยเลอร (Mark Saylor) เจาหนาที่สายตรวจทางหลวงแคลิฟอรเนียที่เสียชีวิตพรอมดวย
ภรรยา  ลูกสาวและนองเขยในอุบัติเหตุรถชน  อันนําไปสูการตรวจสอบปญหาคันเรงของรถยนตบางรุน         
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมาธิการการพาณิชยและพลังงาน สภาผูแทนราษฎร ยังไดทราบขอมูลจากนางรอนดา สมิธ (Rhonda 
Smith) ซ่ึงพยายามกลั้นน้ําตาในขณะที่เธอพูดถึงประสบการณ “เฉียดตาย” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หลังจากที่รถยนตโตโยตา เล็กซัส (Toyota Lexus) ที่เธอกําลังขบัในขณะนั้นไมลดความเร็วลง 

นางสมิธฯ กลาววาบริษัท “เลือกที่จะเพิกเฉยอยางเห็นไดชัด” เกี่ยวกับเรื่องราวของเธอ  และไดบอกนักการเมือง
วาทั้งบริษัทโตโยตาและเจาหนาที่ของรัฐดานความปลอดภัยสําหรับการจราจรทางหลวงแหงชาติไมสนใจตอ   
ส่ิงที่เธอเชื่อวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนตนั้นมีปญหา 
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นายเจมส เลนทซ (James Lentz) ผูอํานวยการบริษัทโตโยตาประเทศสหรัฐอเมริกาไดปรากฏตัวกอนไปพบ
คณะกรรมาธิการ  โดยในคําใหการเขากลาววา “เราผิดพลาดที่จะวิเคราะหและตอบกลบัอยางทนัทวงท”ี ตอขอมลู
ที่เกิดขึ้น 

“ปญหายังถูกทําใหเพิ่มขึ้นดวยการสื่อสารที่ไมดีทั้งภายในบริษัทกับผูดูแลรับผิดชอบและลูกคา” 

 

ที่มา :  http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/business /8529950.stm 
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